



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 41/2546

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 12 ธันวาคม 2546

นายบัณฑิต นิจถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปีขยายตัวได้ดี ทั้งด้านอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศ และความเข้มแข็งของการใช้จ่ายในประเทศจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงต่อไป โดยในเดือนตุลาคม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีการอุปโภคบริโภคแรงตัวขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

2. เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง และฐานะหนี้ต่างประเทศทรงตัว ในขณะที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพ หลังจากมีการดำเนินมาตรการต่างๆ ไปแล้ว

3. เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.8 เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหารสดและพลังงานที่เร่งตัวขึ้นเป็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนพฤศจิกายนปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 0.1 ต่อปี หลังจากอยู่ที่ร้อยละ 0.0 ติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งเป็นผลจากค่าเช่าบ้านที่ยังคงลดลง

4. สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั้น คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการใช้จ่ายในประเทศและความเสี่ยงด้านต่างประเทศที่ลดลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อในประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และยังไม่มีความกดดันต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก และการปรับตัวราคาสินทรัพย์ในประเทศที่จะเกิดควบคู่กับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า นโยบายการเงินและระดับของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้และแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงต่อไป จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 ธันวาคม 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณชาญชัย พึ่งชาญชัยกุล โทร. 0-2283-6825 e-mail : chanchap@bot.or.th